

บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าหลังตลาดหุ้นเอเชียร่วง, ผู้ส่งออกยังรอขายดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเข้าอ่อนค่าเล็กน้อยจากช่วงท้ายตลาดเมื่อวาน โดยมีแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ หลังตลาดหุ้นในเอเชียร่วงลงอย่างหนัก

*ดีลเลอร์คาดว่า ระดับแนวรับที่ 29.95 น่าจะรองรับการอ่อนค่าของเงินบาทได้ ขณะที่ผู้ส่งออกยังมีความต้องการขายดอลลาร์

*ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐ และความวิตกเกี่ยวกับธนาคารในยุโรป ทำให้นักลงทุนพากันเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

*ความวิตกมากขึ้นว่า เศรษฐกิจโลกจะถดถอยอีกครั้ง ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลง โดยดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 5% ขณะที่หุ้นยุโรปดิ่งลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบ 2 ปีครึ่ง ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารถูกเทขาย

*ข้อมูลล่าสุดสะท้อนความวิตกที่ว่า สหรัฐจะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง ขณะที่ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นและยอดขาดดุลจำนวนมหาศาลของประเทศทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แทบไม่มีทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงมากที่สุด โดยดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงเกือบ 2% และเทรนต์เดอร์ยังระมัดระวังสกุลเงินเอเชีย หลังดอลลาร์สิงคโปร์ร่วงลงอย่างมากผิดปกติเมื่อวานนี้ ท้ามกลางข่าวลือว่ากองทุนเฮดจ์ซื้อคืนดอลลาร์สหรัฐ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.886 บาท

*09.12 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.87/90 จาก 29.86/90 เมื่อวานนี้ ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 29.89/90 จาก 29.83/92 เมื่อวานนี้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.50/54 จาก 76.56 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4322/25 จาก 1.4335 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน

"คาดว่าเงินบาทน่าจะอ่อนค่าต่อเนื่องจากวานนี้ ตามทิศทางตลาดหุ้นไทยที่ น่าจะปรับลงตามตลาดต่างประเทศ เพราะตลาดเพื่อนบ้านก็ปรับลงไปหมดแล้ว แต่คิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 29.85-95 แต่ที่ 29.95 น่าจะเอาอยู่ เพราะมีผู้ส่งออก รอขาย (ดอลลาร์)" ดีลเลอร์ กล่าว

ดีลเลอร์คาดว่า ผู้ส่งออกที่รอขายดอลลาร์และซื้อเงินบาท น่าจะช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินบาท ที่ถูกกระทบจากความปั่นป่วนในตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้ ตลาดหุ้นหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย ช่วงต้นภาคเช้านี้ ต่างร่วงลง 2-5% จากที่ตลาดหุ้นสหรัฐทรุดตัวลงในวันหยุดห้วงสัปดาห์ จากความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้